

# "ใช้เวลาติดทนทนกับตัวเอง เมื่อมีสิ่งที่สนใจให้ค้นหาโอกาสทำมัน อย่าให้ใครหรือสังคมมาเป็นตัวกำหนด ว่าเราต้องทำแบบไหน"

**นางสาวรวงคณา ธุระพ่อคำ รหัสนักศึกษา : 580510555**

ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สวัสดีค่ะ พี่ๆ น้องๆ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะวิทยาศาสตร์ นางสาวรวงคณา ธุระพ่อคำ ชื่อเล่น นุ่น นะคะ เป็นศิษย์เก่าของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ รหัส 580510555 ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัด เชียงราย จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ตอนเรียนมัธยมศึกษาเป็นเด็ก คนหนึ่งที่ไม่ได้มีความฝันหรืออาชีพในอนาคตที่อยากจะเป็น พอมีคนถามก็จะตอบไปตามเพื่อนๆ อยากรับหมอบ พยาบาล เกสซ์ พอขึ้นมัธยมปลายนุ่นได้เลือกเรียนสายวิทย์-คณิตของโรงเรียนและมีโอกาสสอบผ่านในโครงการ พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ ภาคเหนือ (Gifted Child in mathematics) ซึ่งเป็น โครงการของภาควิชาคณิตศาสตร์ของเราเอง ทำให้มีความรู้สึกสนุกในการเรียนคณิต

จนกระทั่งตอนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในตอนที่ต้องตัดสินใจเลือกอันดับคณะที่ต้องการ ในการสอบโควตาภาคเหนือ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าโตมาอยากจะทำอาชีพอะไร เลยเลือกคณะจากสิ่งที่ชอบ เราชอบที่จะ เรียนคณิตศาสตร์ ถึงแม้เราอาจจะไม่ได้เก่งที่สุด แต่ถ้าให้เลือก 1 วิชาที่ต้องเรียนอีก 4 ปีก็คงจะเลือกเรียน คณิตศาสตร์ และอีกความคิดคือถ้าเราเลือกเรียนสิ่งที่ชอบอาชีพที่เหมาะสมกับเราคงจะตามมา เลยตัดสินใจเลือก เรียนภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ พอได้เข้ามาเรียนในปีที่หนึ่งเป็นปีที่หนักสำหรับนุ่นมากเพราะเราเป็น เด็กต่างจังหวัด นอกจากจะต้องปรับตัวกับการเรียน เพื่อน สังคม ก็ยังต้องปรับตัวกับที่อยู่อาศัยต้องย้ายมาอยู่ หอพัก ทำให้ต้องดูแลตัวเองทั้งหมด ต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองมากๆ ยิ่งปีหนึ่งกิจกรรมจะค่อนข้างเยอะ เรา จึงต้องรู้จักแบ่งเวลา มีบางสถานการณ์ที่ทำให้เราคิดถึงครอบครัว เชื่อว่าเด็กปีหนึ่งหลายคนน่าจะจะเป็น คือความ รู้สึกอยากกลับบ้าน สิ่งที่ทำนุ่นทำคือการร้องไห้ให้สุดๆ จากนั้นนั่งทบทวนตัวเองว่าถ้าเราผ่านตรงนี้ได้เราจะโตขึ้น อีกอย่างนุ่นโชคดีที่มีเพื่อนที่ดีคอยให้กำลังใจ ให้คำปรึกษา คอยอยู่ข้างๆ ชวนกันไปหาอะไรกินอร่อยๆ ไปรับกาแฟ ทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้ไม่คิดมาก จนผ่านช่วงนั้นไปได้

ในเรื่องการเรียน ช่วงปีหนึ่งทางคณะจะลงตัวเรียนที่เป็นตัวบังคับไว้ให้ สำหรับนุ่นก็คือนุ่นเรียนตามแผนการเรียน ที่คณะจัดไว้ให้ทั้งหมด เพราะส่วนตัวยังจับทิศทาง หรือลักษณะการเรียนในมหาวิทยาลัยไม่ได้ เลยคิดว่าสิ่งที่เขาจัด ให้น่าจะเหมาะสมที่สุด จนถึงปีหนึ่งเทอมสอง เราก็เรียนตามแผนการเรียนที่คณะจัดให้เหมือนเดิม แต่ก็ไปดูแผน การเรียนของภาควิชาเพิ่มเติม รวมทั้งฟังคำแนะนำของรุ่นพี่ว่าเราควรลงวิชาไหนเพิ่มเติมใหม่ เพราะในปีสองเรา จะต้องจัดการแผนการเรียนของตัวเอง สำหรับตัวนุ่นเองนุ่นจะดูแผนการสอนที่ทางภาควิชาจัดให้เป็นหลักกว่า แต่ละปีการศึกษาเราต้องเรียนตัวภาคที่ตัว ตัวนอกที่ตัว กพีว ภาษาอังกฤษอีกที่ตัว จากนั้นค่อยมาดูวิชาที่เราสนใจ หรือวิชาที่เราถนัด เน้นย้ำคือ อย่าเลือกตามเพื่อนตามพี่ เพราะความอยากง่าย สิ่งที่ชอบไม่ชอบของแต่ละคนต่าง กัน เพราะฉะนั้นควรตัดสินใจด้วยตนเอง จัดแผนการสอนด้วยตนเอง ให้ความสำคัญคือวันเวลา สอบต้องไม่ตรงกันด้วย บางครั้งเลือกวิชาเสรีที่เราชอบ แต่วันเวลาสอบชนกับวิชาภาคที่ต้องเรียน เราก็อาจจะ ต้องตัดสินใจ หรือไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาของเราได้ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาของนุ่นจะคอยช่วยดูแลให้คำแนะนำ คำปรึกษาทุกครั้งที่ต้องลงตัวเรียน

ที่สำคัญคือช่วงปีสองภาคเรียนที่สองจะมีการเลือกวิชารองหรือวิชาไมเนอร์ ซึ่งตัวนุ่นเองก่อนหน้านี้มีประสบการณ์ ในการสอนพิเศษเด็กมาบ้าง เลยเริ่มมีความสนใจในการเรียนเรื่องการสอน รวมทั้งกิจกรรมของภาควิชาจะมีการ จัดค่าย จัดกิจกรรมนอกสถานที่ ไปตามโรงเรียนต่างๆ ทำให้ได้มีโอกาสไปสอนและจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ทำให้เริ่ม สนุกในการสอน และมีความสุขเมื่อเห็นเด็กๆ ชอบ และมีความสุขในสิ่งที่เราสอนไป จึงตัดสินใจเรียนไมเนอร์ การสอนคณิตศาสตร์ และพยายามหาประสบการณ์ในการสอนจากการสอนพิเศษเด็ก และเริ่มสนใจในอาชีพครู และมองว่าในอนาคตคงจะประกอบอาชีพครูนี้แหละ จนกระทั่งจบการศึกษา ก็ได้ไปเปิดสอนพิเศษแบบส่วนตัว ที่บ้านก่อน จากนั้นก็ไปสมัครเป็นครูสอนในสถาบันสอนพิเศษ จนปัจจุบันเป็นคุณครูสอนที่โรงเรียนอนุบาลเมือง เชียงราย (สันทรายดรุณานุเคราะห์)

สิ่งที่อยากจะทำถึงน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ คืออยากให้น้องๆ ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ ใช้เวลาติดทนทนกับตัวเอง เมื่อมีสิ่งที่สนใจให้ค้นหาโอกาสทำมัน อย่าให้ใครหรือสังคมมาเป็นตัวกำหนดว่าเราต้องทำแบบไหน อนาคตเรา ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ ใช้ชีวิตให้มีความสุข ยิ่งปัจจุบันนี้สังคมเรค่อนข้างอ่อนไหว อีกทั้งการเรียน มีการปรับเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์ ตัวนุ่นเองก็อยู่ในบทบาทที่ต้องสอนออนไลน์ จึงมีความเข้าใจในภาวะเครียด ของการเรียนออนไลน์ จึงอยากให้น้องๆ หลังจากเรียนเสร็จแล้วหากิจกรรม ดูหนัง ฟังเพลงเพื่อผ่อนคลาย ตัวเองบ้าง ปรับตัว แบ่งเวลาให้ดี หวังว่าเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น น้องๆ จะได้ใช้ช่วงเวลาของการเรียนในมหาวิทยาลัย และประสบการณ์การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

